
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 
ครั้งที่  1/๒๕๖6 

วันศุกร์ที่   24  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
ณ  ห้องประชุมพระญาณดิลก   โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวันชัย  ขวัญสังข์   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นางละออง  สดใส   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๓. นางสาววิภาภรณ์  น้อยสวัสดิ์  กรรมการผู้แทนครู 
๔. นางอารี  อินทรโฆษิต   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
๕. นางสาวกรองกาญจน์  จุฑาประทีป กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. นายเทิดทูล  ภู่หลง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
๗. พระครูวิธานสมุทรกิจ   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
๘. นางสาวกฤษณี  บัณฑิตย์นพรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายจิรภัทร  ยศรุ่งเรือง  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑4.2๐  น.  
 

 นายวันชัย  ขวัญสังข ์ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี   
กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ประธาน กล่าวแนะน าตนเอง และขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูและ 
บุคลากรโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี แนะน าตนเอง เนื่องจากเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ 

1.2 ประธาน แจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน (รายละเอียดตามเอกสารบทบาทหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  ประธานแจ้งให้เลขานุการด าเนินแจ้งเรื่องประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 2.1 รายงานจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566) 

ระดับชั้น จ านวน รวม 
ม.1 52 คน (นักเรียนสมัครเข้าใหม่) 

257 คน 

ม.2 53 คน 
ม.3 57 คน 
ม.4 32 คน (นักเรียนสมัครเข้าใหม่) 
ม.5 35 คน 
ม.6 28 คน 

  โดยในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนจะด าเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่ตกหล่น
จากโรงเรียนอื่น 

2.2 รายงานจ านวนนักเรียนที่เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 
2566) โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษา ดังนี้ 
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาจ านวน  35  คน  จาก 45  คน 
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาจ านวน  8  คน  จาก  9 คน 

 ซึ่งระหว่างนี้โรงเรียนได้เปิดให้นักเรียนที่ไม่จบการศึกษาเข้ามาติดตามงาน โดยโรงเรียนจะอนุมัติจบการศึกษา 
รอบท่ี 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรอบท่ี 2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 

2.3 แผนการเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ปีการศึกษา 2566 
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนวิทย์ – คณิต และแผนการเรียนทั่วไป 

  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ – คณิต , แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ 
และแผนการเรียนงานอาชีพและการโรงแรม 

2.4 การเปิด – ปิดภาคเรียน  
  โรงเรียนจะเปิดท าการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2566 โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมาปฏิบัติหน้าที่ เตรียมความพร้อมในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2566 

2.5 แจ้งรายละเอียดแผนผังโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี (รายละเอียดตามภาพแผนผังโรงเรียนดังแนบ) 
 โดยได้มีการวางแผนให้ห้องน้ านักเรียนแยกชาย – หญิง และย้ายโรงเพาะช าจากด้านข้าง 

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอยู่ด้านหลังโรงเรียนเนื่องจากพ้ืนที่ด้านหลังเป็นที่ร่มและดินเหมาะแก่
การเพาะปลูกมากกว่า และในอนาคตจะส่งเข้าโครงการสถานศึกษาพอเพียง ส่วนโรงอาหารได้อยู่ในช่วง
ด าเนินการของบประมาณเหลือจ่ายจาก สพฐ. 

 2.6 รายงานการด าเนินงานการจัดท าห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
(รายละเอียดตามภาพการด าเนินงานการจัดท าห้องคอมพิวเตอร์และห้องวิทยาศาสตร์ดังแนบ) 
  ทางโรงเรียนได้น าเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา มาด าเนินการจัดท าห้องคอมพิวเตอร์ 
และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 



 2.7 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
รายการค่าก่อสร้าง โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวน งบประมาณ 
โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 81 ชุด 129,600  บาท 
อาคาร แบบ สปช. 202/26 จ านวน 1 หลัง 810,800  บาท 
ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จ านวน 1 หลัง 405,200  บาท 

รวม 1,345,600  บาท 

2.8 รายงานการใช้แผน ประจ าปี 2565 (รายละเอียดตามตารางเงินอุดหนุนทั่วไปดังแนบ) 
  สรุปค่าใช้จ่ายประจ าปี 2565 โดยโรงเรียนน ามาใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ วัสดุ
ส านักงาน และแบ่งไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ โดยได้รับงบประมาณมา 1,074,659.67 ใช้ไปจ านวนเงิน  
769,791.67และมียอดเงินคงเหลือ 304,868.00 บาท 

2.9 รายงานการใช้เงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “เปร็งวิสุทธาธิบดี 47 ปี”  
 ได้น าเงินเหลือจ่าย จ านวน 563,053.99 บาท มาใช้ในการด าเนินการ ดังนี้  

เงินบริจาค (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) 

รายการ 
งบประมาณ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

ยอดยกมา   563,053.99 
1.  จ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีและดิจิตอล (ไฟฟ้าและ
ระบบแลน) 

 64,200.00 498,853.99 

2.  ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  139,100.00 359,753.99 
3.  เงินเดือนครูอัตราจ้าง 3 คน เดือนมกราคม  45,000.00 314,753.99 
4.  เงินเดือนครูอัตราจ้าง 3 คน เดือนกุมภาพันธ์  45,000.00 269,753.99 
5.  เงินเดือนครูอัตราจ้าง 2 คน เดือนมีนาคม  30,000.00 239,753.99 

7.  เครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด  58,500.00 181,253.99 

รวมยอด  381,800.00  

ยอดคงเหลือ   181,253.99 

2.10 อัตราก าลังครูโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566) 

ที ่
จ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน รวม 

1 ผู้บริหาร 1 

22 
2 ข้าราชการครู 16 
3 ครูอัตราจ้าง 3 
4 ธุรการ 1 
5 นักการ 1 



 ณ ปัจจุบันโรงเรียนขาดอัตราก าลังข้าราชการครูจ านวน 3 คน ทางโรงเรียนได้ด าเนินการขอ
ข้าราชการครูรายวิชาเอก คือ เอกคอมพิวเตอร์ 1 คน เอกฟิสิกส์ 1 คน และ เอกพละศึกษา 1 คน (เป็นครูคืน
ถิ่น มีเลขต าแหน่ง) 

 นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้ขอครูอัตราจ้าง ครู อบต. จ านวน 1 คน (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

2.11 การขอนักศึกษาฝึกสอน ทางโรงเรียนได้ด าเนินการขอนักศึกษาฝึกสอนกับมหาวิทยาลัย  
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คณะครุศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สุขศึกษา 
และพลศึกษา วิชาเอกละ 1 อัตรา 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรีไทย- 
สากล และนาฎศิลป์ วิชาเอกละ 1 อัตรา 

 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย สุขศึกษา 
และพลศึกษา ดนตรี คหกรรม และฟิสิกส์ 

2.12 การจัดท าเกียรติบัตรมอบให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่หมดวาระ เพ่ือเป็น 
การขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนในด้านต่าง ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที ่2 
  ขอความเห็นชอบอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที ่2 
โดยครูที่เขียนย้ายส่วนใหญ่จะเขียนย้ายเพ่ือกลับไปดูแลบิดา-มารดา และย้ายกลับภูมิล าเนา 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ย้ายได้ตามความเหมาะสม 

3.2 ขออนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภาคเรียนที ่ จ านวนเงิน รายละเอียด 
1 1,800 บาท - จ้างครูชาวต่างชาติ 500 บาท 

- ค่าคอมพิวเตอร์ที่เกินจากมาตรฐานของรัฐ 500 บาท 
- จ้างบุคลากรทางการศึกษา 500 บาท 
- ค่าประกันชีวิตของนักเรียน 200 บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 100 บาท 

2 1,500 บาท - จ้างครูชาวต่างชาติ 500 บาท 
- ค่าคอมพิวเตอร์ที่เกินจากมาตรฐานของรัฐ 500 บาท 
- จ้างบุคลากรทางการศึกษา 500 บาท 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินการ 

 3.3 ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ใช้
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มูลค่าหนังสือต่อชุด ดังนี้ 



 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  808  บาท/คน/ป ี
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  921  บาท/คน/ป ี
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  996 บาท/คน/ป ี
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  1,384  บาท/คน/ป ี
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  1,326  บาท/คน/ป ี
 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  1,164  บาท/คน/ป ี

  โดยทางโรงเรียนได้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการส ารวจหนังสือที่จะต้องใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนแล้ว และก าลังด าเนินการจัดประชุมภาคี 4 ฝ่ายต่อไป 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินการตามระเบียบ 

3.4 ขอความเห็นชอบการจัดท าประกาศระเบียบทรงผมของโรงเรียน (รายละเอียดตามร่าง
ประกาศโรงเรียนดังแนบ) 
  โรงเรียนได้จัดท าระเรียบโรงเรียนว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2566 ซึ่งในประกาศได้
มีรายละเอียดการไว้ทรงผมนักเรียนว่านักเรียนสามารถไว้ทรงผมแบบใดได้ ซึ่งทางโรงเรียนจะด าเนินการท า
เป็นประกาศแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองตอนเปิดภาคเรียน และจัดท ารูปเป็นเล่ม 
 

  มติที่ประชุม   อนุมัตใิห้โรงเรียนด าเนินการตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ 

 3.5 ขออนุมัติในการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566  
  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ประมาณการ)  884,340.00  บาท โดยโรงเรียนได้
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้  
  - ตารางประมาณการการใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2566 

 

 

 

 

 

 

 

  - การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2566 (ประมาณการ) 

รายการ การจัดสรร จ านวนเงิน 
งบประมาณ 100% 884,340.00 554,340.00 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 60% 332,604.00 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป 25% 138,585.00 

รายการ ประมาณการปี 2566 จ านวนเงิน คงเหลือ 
ยอดยกมา ปี 2565    

ประมาณการเงินอุดหนุน 2566  884,340.00  
รวม    

1. สาธารณูปโภคไฟฟ้า 230,000.00   
2. สาธารณูปโภคน้ าประปา 30,000.00   
3. อินเตอร์เน็ต 20,000.00   
4. วัสดุส านักงาน (หมึก+
กระดาษไข) 

50,000.00   

รวม 330,000.00  554,340.00 



3.กลุ่มบริหารงบประมาณ 5% 27,717.00 
4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 5% 27,717.00 

5. ส ารองจ่าย 5% 27,717.00 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖6 

3.6 ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2565 
  ด้วยโรงเรียนมีงบประมาณเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2565 จ านวนเงิน 304,868.00 บาท 
ในการนี้ โรงเรียนมีความประสงค์น าเงินเหลือจ่ายมาใช้ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566 
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

  มติที่ประชุม   อนุมัตใิห้น าเงินเหลือจ่ายมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

3.7 ขออนุมัติใช้เงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาที่เหลือในการจ้างครูอัตราจ้างของโรงเรียน 
  เนื่องจากโรงเรียนขาดครูในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนได้มีการ
จ้างครูอัตราจ้างจ านวน 2 อัตรา และในปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนจะขออนุมัติน าเงินคงเหลือผ้าป่าสามัคคี
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้ งหมด จะมีเงินเหลือประมาณ 181,253.99 บาท ซึ่ งเป็นเงินที่กันไว้ส าหรับท า
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจ้างครูแทน  
  นางสาวกฤษณี  บัณฑิตย์นพรัตน์ กรรมการสถานศึกษาฯ สอบถามว่ามีเงินส่วนใดเหลืออีกบ้างเพ่ือ
น ามาจ้างครูให้ได้ครบ 1 ปี 
  นางสาวสริญญา  นาคเทวัญ หัวหน้างบประมาณโรงเรียน ได้แจ้งเงินคงเหลือจากการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษา โดยมีเงินคงเหลือประมาณ 130,000 บาท 
  นางสาวกฤษณี  บัณฑิตย์นพรัตน์ กรรมการสถานศึกษาฯ รวมเงินคงเหลือได้จ านวน 310,000 
บาท ซึ่งยังขาดเงินอีก 20,000 บาท นางสาวกฤษณี  บัณฑิตย์นพรัตน์ กรรมการสถานศึกษาฯ จึงได้ให้ความ
อนุเคราะห์บริจาคเงินสมทบจ านวนเงิน 10,000 บาท เพื่อน าไปใช้ในการจ้างครู 
  นายวันชัย  ขวัญสังข์ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ จึงได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินสมทบ
เพ่ิมอีกจ านวนเงิน 10,000 บาท โดยรวมเงินส าหรับการน าไปจ้างครูทั้งหมด 330,000 บาท 
  

  มติที่ประชุม   เห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินการน าเงินผ้าป่าและเงินส่วนดังกล่าวมาใช้ในการจ้างครู
อัตราจ้าง  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

 4.1 กิจกรรมสอนเสริม 
  นางสาวกฤษณี  บัณฑิตย์นพรัตน์ กรรมการสถานศึกษาฯ เสนอขอให้มีการสอนเสริมให้กับ
นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนครูวิชาฟิสิกส์ โดยนางสาวกฤษณี  บัณฑิตย์นพรัตน์ ได้จัดหาครูให้กับ
นักเรียน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

  มติที่ประชุม   เห็นชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในวันหยุด โดยทางโรงเรียนจะ
ด าเนินการส ารวจวันที่จะจัดการเรียนการสอนและจ านวนนักเรียนที่สมัครใจเข้าเรียน 

 



 4.2 การจัดหาที่ปรึกษาโรงเรียน 
  นางสาวกฤษณี  บัณฑิตย์นพรัตน์ กรรมการสถานศึกษาฯ ได้จัดหาที่ปรึกษาให้กับโรงเรียน
เพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยตอนนี้ ได้ติดต่อไว้แล้วประมาณ 6 
ท่าน 

 4.3 ขอความเห็นชอบรื้อถอนแท็งค์เก็บน้ าบาดาล 
  นายจิรภัทร ยศรุ่งเรือง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เสนอขอ
ความเห็นชอบรื้อถอนแท็งค์เก็บน้ าบาดาล เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้และได้ท าการจ าหน่ายไปเรียบร้อยแล้ว 
  นางละออง  สดใส กรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งหากต้องการรื้อถอนให้แจ้งได้เลย โดยจะมีคน
ให้ความอนุเคราะห์ช่วยรื้อถอนให้ 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบในการด าเนินการรื้อถอน  

 4.4 คู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นายเทิดทูล  ภู่หลง กรรมการสถานศึกษาฯ ได้น าคู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 มามอบให้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน 

 4.5 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นางสาวกฤษณี  บัณฑิตย์นพรัตน์ กรรมการสถานศึกษาฯ สอบถามเรื่องเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากมีความประสงค์จะเบิกเบี้ยประชุมกับทางโรงเรียนต้องท าอย่างไร
บ้าง หรือทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีงบประมาณส่วนนี้หรือไม่ 
  นางสาวสริญญา  นาคเทวัญ หัวหน้างบประมาณโรงเรียน  แจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มี
งบประมาณในส่วนนี้  และโรงเรียนจะด าเนินการติดต่อสอบถามกับส านักงานเขตอีกที 

 4.6 การดูแลนักเรียน 
  นางสาวกรองกาญจน์  จุฑาประทีป เสนอขอให้โรงเรียนช่วยก ากับ ติดตาม ดูแลนักเรียน 
เนื่องจากเด็กนักเรียนในปัจจุบันตามที่เห็นเป็นข่าวมีปัญหาเรื่องความรู้สึก โดยเฉพาะการโดนล้อเลียนและ
ปัญหาอื่น ๆ  

  นางสาวสริญญา  นาคเทวัญ  แจ้งว่าทางโรงเรียนได้มีการก ากับ ติดตามนักเรียนอยู่ตลอด 
และจะท าให้ดียิ่งขึน้ 

 

 ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกท่าน  ที่เสียสละเวลามาร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาของเราให้พัฒนาต่อไป    
   
ปิดประชุมเวลา  ๑6.00  น. 
 

 

 



             ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
                (นางสาววิภาภรณ์  น้อยสวัสดิ์) 
                  
 
 

                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

                                                      (นายจิรภัทร  ยศรุ่งเรือง) 
   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 

   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 

 


